

สรุปผลการดำเนินงาน  
คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร  
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558

-----

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คน ดังนี้

๑. พลตรี โชติภณ	จันทร์อยู่	ประธานกรรมการ
๒. นายสมบุรณ์	ม่วงกล้า	รองประธานกรรมการ
๓. นายนิรันดร์	ประดิษฐกุล	กรรมการ
๔. นายสงขลา	วิชัยชัทตะ	กรรมการ
5. นายไพฑูรย์	ชมภรณ์	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

1. นางณัฐรดี	ชื่อยัง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ สำนักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร
2. นางสาวทิพวรรณ	สุทธิ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ สำนักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร

ต่อมา นายสงขลา วิชัยชัทตะ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ทำให้ตำแหน่งในคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครว่างลง ดังนั้น ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง นายกิตติ

บุศยพลากร เป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่าง และในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมมีมติตั้งนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ เป็นกรรมการแทน นายกิตติ บุศยพลากร

**สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ**

1. คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณายกร่างประมวล  
จริยธรรม

ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่พิจารณาศึกษาการยกร่างประมวลจริยธรรมของ  
สมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของสมาชิกสภา  
กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยและรายงานต่อคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครแล้ว  
คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครจึงเสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการ  
วิสามัญศึกษาเพื่อตราข้อบังคับ

ว่าด้วยประมวลจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภา  
กรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การพิจารณา

ของคณะกรรมการวิสามัญฯ

**2. การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศด้านบทบาทของสภาในการเพิ่มประสิทธิภาพ  
งบประมาณ**

ของเมือง ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2558

สภากรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์กับสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2550 ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่าง  
ต่อเนื่อง เมื่อสภากรุงโซลได้จัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The First Seoul Metropolitan Council  
International Conference) ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในการทำให้การคลังมีเสถียรภาพและ  
อยู่ในสภาวะที่ดี” (Role of Local Government Councils in Consolidating Financial Health) เนื่องด้วย  
ตระหนักถึงความสำคัญของสถานภาพทางการคลังท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดย  
เชิญสภาท้องถิ่นของเมืองหลวงของประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสภากรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชน  
ของกรุงโซล เข้าร่วมการประชุมเพื่อใช้เวลาอันมีค่าในการประชุมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน  
ประสบการณ์ระหว่างกันในการทำให้การคลังของท้องถิ่นมีเสถียรภาพและสภาวะที่ดี

สภากรุงเทพมหานครในฐานะสภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงโซล ได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่  
จะได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ประกอบกับการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี จึงได้ตอบรับการเข้า  
ร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งประธานสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นชอบให้ประธานคณะกรรมการการ  
เศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณเป็นตัวแทนของสภากรุงเทพมหานครนำเสนอในที่  
ประชุมในประเด็น “Local Fiscal Health Case of Bangkok” (งบประมาณที่มีเสถียรภาพและสภาวะที่ดี  
กรณีของกรุงเทพมหานคร) และมอบให้รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน  
ของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากคณะกรรมการการ

เศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมนานาชาติสภากรุงโซล ครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 การประชุมได้มีผู้เชี่ยวชาญสองท่าน เป็นองค์ปาฐกถา (Keynote Speech) คือ ศาสตราจารย์ ดร. Ulrich Karpen ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก เยอรมันนี และรองประธานสมาคมนิติบัญญัติระหว่างประเทศ และ นาง Martha Choe อดีตสมาชิกสภาเมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา โดยมีสภาเมืองหลวงของ 5 ประเทศนำเสนอถึงกรณีการทำให้การคลังของท้องถิ่นมีเสถียรภาพและสุขภาพที่ดี คือ สภากรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย สภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เทศบาลกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี สภาประชาชนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

1.1 เป็นประโยชน์ต่อสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินการของสภานิติบัญญัติท้องถิ่นในการจัดทำงบประมาณท้องถิ่นให้มีเสถียรภาพ โดยแบ่งปันประสบการณ์จากการนำเสนอในที่ประชุมของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและสภาท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประชุม เช่น

- หลักความเป็นอิสระของท้องถิ่น เป็นหน้าที่ของผู้บัญญัติกฎหมายที่จะต้องกำหนดกรอบสำหรับความเป็นอิสระให้กับรัฐบาลท้องถิ่นและให้อำนาจแก่รัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรทางการคลังเพื่อจัดการกับปัญหาของประชาชนงบประมาณสมัยใหม่คือ “งบประมาณแบบเปิด” ที่ให้ข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและให้เห็นภาพกิจกรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะกลายเป็น “งบประมาณของประชาชน” ที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาของท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ได้

- รัฐบาลท้องถิ่นคือผู้นำของเศรษฐกิจโลก เมืองคือผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตามสถิติในปี 2557 เศรษฐกิจของเมืองใหญ่จำนวน 300 เมืองทั่วโลก คิดเป็นประชากรเกือบ 20 % ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก การเติบโตของ GDP สูงกว่าของประเทศ และในอีก 10 ปี ข้างหน้า GDP ของ 600 เมืองใหญ่จะมีมูลค่า ประมาณ 64 พันล้านเหรียญสหรัฐ = 60 %

- การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและความโปร่งใสทางด้านงบประมาณของกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยกฎหมายที่มีชื่อว่า “Glass Account Law” (กฎหมายการบัญชีที่โปร่งใสดูจกแก้ว) กฎหมายฉบับนี้ทำให้การใช้จ่ายเงินมีความโปร่งใสและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยกำหนดให้หน่วยงานการเงินการคลังของภาครัฐทั้งหมดจะต้องโพสต์รายการค่าใช้จ่ายและรายรับลงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ “Glass Account” ตามกรอบเวลาที่กฎหมายระบุ

- กรณีตัวอย่างของเทศบาลกรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ในการพัฒนาพื้นที่เมืองให้มีมูลค่าโดยไม่กระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่น

- การเรียนรู้จากการนำเสนอของผู้แทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ที่นำเสนอว่าค่าใช้จ่ายของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นควรต้องมีความเป็นอิสระ โดยใช้เงินที่รัฐบาลท้องถิ่นหาได้เอง รัฐบาลท้องถิ่นควรมีเสถียรภาพทางการเงินเนื่องจากความต้องการของประชาชนจะต้องตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการบริหาร

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการกรุงโซลแห่งใหม่ที่ ออกแบบภายใต้แนวคิด “ประเพณี ประชาชน และอนาคต” เริ่มต้นการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2555

ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี 5 เดือน ศาลาว่าการแห่งใหม่นี้ก่อสร้างสำหรับเป็นสำนักงานบริหารกรุงโซลและเปิดเป็นพื้นที่ใช้สอยให้กับประชาชนทั่วไปด้วยส่วนที่สำคัญภายในอาคาร บริเวณชั้น 1 จัดเป็นสวนแนวตั้ง ปลูกไม้เลื้อย

พลูด่าง และพืชชนิดอื่นอีก 12 ชนิด บนพื้นที่ 1,516 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ก ในปี พ.ศ. 2556 ว่าเป็นสวนแนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดของโลก บริเวณใต้ดินชั้นที่ 1 จัดเป็นห้องโถงของประชาชน (Citizens Hall) เป็นสถานที่ภายในศาลาว่าการกรุงโซลที่จัดไว้ให้ประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ

1.2 เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภากรุงเทพมหานครในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงในเวทีระหว่างประเทศให้ทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศไทยที่มีความสงบเรียบร้อยและอยู่ในระหว่างการสร้างความปรองดองภายในชาติและปฏิรูปประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้มีความเข้าใจประเทศไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับประเทศไทยช่องทางหนึ่ง

1.3 เป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชนมีประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำงบประมาณท้องถิ่นให้มีเสถียรภาพที่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาให้เป็นประโยชน์สำหรับฝ่ายบริหารได้หลายประการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ไปถึงประชาชนกรุงเทพมหานคร

### 3. การต้อนรับคณะสภามหานครอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภามหาเมืองเมืองหนอง ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2558

สภากรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับนายโน คยอง ซู (Mr. No Kyung - Soo) ประธานสภามหานครอินซอน พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภามหานครอินซอนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน นำคณะเข้าเยี่ยมชมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครจัดกำหนดการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยว ณ กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เนื่องจากคณะต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์เรือราชพิธี และศึกษาดูงานการจัดการด้านการท่องเที่ยวทางน้ำของกรุงเทพมหานคร ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน และการศึกษาดูงานด้านระบบการขนส่งของกรุงเทพมหานคร

### 4. การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสภามหาเมืองเมืองหนอง ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2558

สภากรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับนายชเว วุงชีก ( Mr. Choi Wung Shik) ประธานคณะกรรมการบริหารแห่งสภากรุงโซล พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงโซลและเจ้าหน้าที่จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำคณะเข้าเยี่ยมชมคารวะนายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ

พระราชดำริด้านการจัดการและอนุรักษ์ป่าไม้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

### 5. การจัดงานวันสภาคกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภา กรุงเทพมหานคร และห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานครจัดงานวันสภาคกรุงเทพมหานคร ซึ่งครบรอบ 42 ปี นับจากการก่อตั้ง กรุงเทพมหานครตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยสมาชิกสภา กรุงเทพมหานครชุดแรกมีการประชุมสภาและเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ ประธานสภากรุงเทพมหานครคนแรกคือ พระยามโหสวรรค์ ซึ่งสภากรุงเทพมหานครมีความเห็น ให้ถือเอาวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสภาคกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากวันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันของเทศกาลสงกรานต์ จึงกำหนดจัดงานวันสภาคกรุงเทพมหานครในวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร และห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเน้นการจัดงานที่เรียบง่ายแต่ได้สาระประโยชน์สูงสุด จัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกทม. ประกอบด้วย พระพุทธรูปราชูปถัมภ์ ศาลพระภูมิ หลวงปู่มงคลประสาธ ศาลเจ้าพ่อเพ่งนัมมิไส และพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ สำนักงานปกครองและทะเบียน

2. กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร สภา กรุงเทพมหานครจึงนิมนต์พระสงฆ์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เข้าร่วมพิธีสงฆ์ในงานวันสภาค กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยนิมนต์พระราชวิจิตรปฏิภาณ กล่าวสัมโมทนียกถา

3. กิจกรรมการเสวนาในประเด็น “ก้าวใหม่...กรุงเทพฯ” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของสภากรุงเทพมหานครใน 6 หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มสภาเยาวชนและสื่อมวลชน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภากรุงเทพมหานครต่อประชาชนและสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือประชาชนที่มาใช้บริการด้านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ สภากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่หลักของสภากรุงเทพมหานครนั่นก็คือหน้าที่ด้านนิติบัญญัติในการตราหรือผ่านร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การร่วมกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารผ่านการทำงานของคณะกรรมการ

สามัญคนต่าง ๆ หรือการยื่นญัตติและตั้งกระทู้ถาม การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เหล่านี้ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะสมบูรณ์ครบถ้วนได้ก็ต่อเมื่อมีการเปิดช่องทางทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างรอบด้าน จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวใหม่... กรุงเทพฯ” สภากรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเสวนานำเสนอเรื่องถึงทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร สรุปสาระสำคัญของการเสวนาได้ ดังนี้

3.1 หัวข้อ การศึกษาและเยาวชน ประเด็น “การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการศึกษา และการเสริมสร้างพลังของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้อภิปราย : นางสาวดวงพร รุจิเรข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายด้านการศึกษาที่จะให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ โดยการปฏิรูปการศึกษานั้นทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วม จุดเด่นด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีหลายประการ เช่น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้เข้าเรียน มีผลการสอบ O-NET สูงในระดับประเทศ นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา มีโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน แต่กรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดหลายประการที่จะต้องทบทวน เช่น โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครบางโรงเรียนมีสัดส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ไม่เหมาะสม มีจำนวนนักเรียนต่อห้องประมาณ 30 คน ขาดแคลนครูเฉพาะทาง รูปแบบการสอนเป็นลักษณะเดียวกันทุกชั้นเรียน และไม่มีการกระจายอำนาจในการบริหารงาน นักเรียนมีปัญหาด้านสภาพครอบครัว ทำให้สร้างปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกประการคือครูขาดจิตวิญญาณของความเป็นครู

ทิศทางที่มองไปข้างหน้าหรือสิ่งที่อยากให้เป็นนั้น ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ซึ่งกรุงเทพมหานครต้องการเยาวชนที่มีความรู้และความสามารถและที่สำคัญต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องวัดความเป็นมนุษย์และนำไปสู่การแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งภาคประชาสังคมต้องให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น ในการสำรวจประเมินผลทางการศึกษา ล่าสุดพบว่าประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เนื่องจากมีปัจจัยด้านการศึกษาที่แตกต่างจากประเทศไทย ดังนี้

1. การบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยใช้วิธีการจ้างผู้อำนวยการที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารมาเป็นผู้บริหารโรงเรียน โดยมีกรรมการของโรงเรียนเป็นผู้กำกับดูแล เพราะเชื่อว่าการที่จะบริหารโรงเรียนได้ดีนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถในการสอน

2. ครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้ที่มีเกียรติ ครูจะต้องมีความตั้งใจในการที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพครู โดยต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองทำการสอนและต้องจบปริญญาโทด้านศึกษาศาสตร์ ส่วนครูแนะแนวและครูพิเศษต้องจบปริญญาโทในด้านนี้โดยตรง

3. การเรียนการสอน โดยหลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นตามแต่ละพื้นที่ โรงเรียนและครูมีอิสระในการจัดรูปแบบและเนื้อหาการสอน เด็กในระดับประถมศึกษาจะเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง เพื่อให้

เด็กมีเวลาในการทำกิจกรรมที่เด็กสนใจและถนัด จำนวนนักเรียนสูงสุดไม่ควรเกิน 20 คนต่อห้อง เพื่อให้ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ไม่มีการกำหนดเกรดเฉลี่ย เนื่องจากมองว่าการเรียนเป็นการพัฒนา ไม่ได้เป็นการแข่งขัน ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน

4. การมีส่วนร่วมของครอบครัว จะให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากเชื่อว่าครอบครัวสามารถให้ความรู้ ความรัก และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี

เมื่อชี้ให้เห็นคุณประโยชน์ของการศึกษาและโทษของการไม่ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาแล้ว จากนั้นจะเชิญภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ดังเช่นในวันนี้ที่ได้เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเสวนา เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาหรือหาแนวทางในการมุ่งสู่การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้ว อาจผลักดันให้ภาคประชาสังคมไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนและการศึกษาของเยาวชนเอง โดยภาครัฐให้การสนับสนุนตามโอกาส เช่น วิทยากร อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของปัญหาที่จะต้องร่วมมือเพื่อแก้ไขในเรื่องการศึกษาของเยาวชน

ในเรื่องคุณธรรม สถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องตั้งมาให้แก่บุตรหลานได้ เช่น เรื่องวินัย การตรงต่อเวลา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีจิตสาธารณะ ให้กลายเป็นจิตสำนึกที่ต้องประพฤติและต้องปฏิบัติต่อไป เท่าที่กล่าวมาคงเป็นการจุดประกายให้การเสวนากลุ่มสามารถขยายแนวคิดได้ หรืออาจคิดไปในทิศทางอื่น แต่จุดมุ่งหมายคือต้องการให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนที่มีเยาวชนมีความพร้อมและประสงค์จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียน และที่สำคัญคือสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ว่า “กรุงเทพมหานครจะเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน”

#### ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเสวนา

- ขอให้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและวิธีการสอน เนื่องจากปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่หนักเกินไป โดยมีการเรียนการสอนวันละ 8 ชั่วโมง
- ขอให้ให้มีห้องปฏิบัติการไอที และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อความอยากเรียน เนื่องจากปัจจุบันห้องเรียนเป็นห้องสี่เหลี่ยมเปรียบเสมือนกรงขัง อาจสร้างห้องเรียนเป็นลักษณะวงกลมหรือสามเหลี่ยม เป็นต้น
- ขอให้เน้นกิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มวิชาเสรีและลดเนื้อหาวิชาการให้น้อยลง เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน เช่น เด็กที่มีความถนัดด้านการทำอาหาร ควรจัดการสอนโดยครึ่งวันเช้าให้เรียนภาควิชาการ ส่วนครึ่งวันบ่ายให้เรียนด้านการทำอาหารหรือฝึกอาชีพ เป็นต้น
- ขอให้จัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพมาเป็นครู และจัดสรรครูให้มีคุณสมบัติตรงตามวิชาที่สอน
- ขอให้จัดสรรอัตราส่วนครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ต้องได้รับการเสริมสร้างวิชาภาษาอังกฤษ
- ขอให้ให้มีหลักสูตรภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษบรรจุในวิชาเรียนให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพตามความถนัด

- ขอให้จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มเติม เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบสภาพทางกายภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว พบว่ามีความแตกต่างค่อนข้างมาก เช่น ความพร้อมในเรื่องสนามกีฬา สระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นต้น กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงให้สภาพทัดเทียมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงขอให้ปรับปรุง

โรงอาหารให้มีขนาดและจำนวนที่นั่งที่เหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพแออัดมาก

- ขอให้มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบทวิภาคีและเตรียมอาชีพไว้รองรับให้ด้วย

- ขอให้พยายามรักษาและสืบทอดไว้ซึ่งทักษะและความสามารถด้านกีฬาและดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สามารถไปแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

- ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและเยาวชน

- ผู้ใหญ่ต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วม

3.2 หัวข้อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน “ปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้อภิปราย : เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ประเด็นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างไรนั้น หากมองย้อนกลับไปในอดีต เพราะเหตุใดที่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมจึงต้องมาอยู่รวมกัน โดยพบว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอ ไม่มีเขี้ยวเล็บ ผิวหนังบาง ไม่สามารถวิ่งได้เร็ว และไม่สามารถป้องกันตนเองได้ ซึ่งวิธีการที่จะทำให้ปลอดภัยมากที่สุดคือการมาอยู่รวมกันและช่วยกันป้องกันภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติสาธารณะหรือภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น

ในฐานะประชาชนหรือชุมชน จะช่วยตัวเองได้อย่างไรในเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะจากภัยอาชญากรรมทั้งหลายในชุมชน เช่น การลักขโมย การจี้ปล้น ยาเสพติด หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยพิบัติจากอัคคีภัยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด และในปัจจุบันมีภัยจากการแตกแยกทางความคิดในสังคมเพิ่มขึ้นมากอีก อาจนำไปสู่สงครามกลางเมือง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นสุข กรุงเทพมหานครได้วางระบบความปลอดภัยในเรื่องอาชญากรรมไว้ เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดเสี่ยง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง มีโครงการเทศกิจพาลูกบ้านสำหรับสุภาพสตรีที่มีเหตุจำเป็นต้องกลับบ้านในยามวิกาล มีโครงการตู้เขียวเทศกิจ มีเจ้าหน้าที่อปพร. จัดเวรยามอำนวยความสะดวกการจราจรและช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ประเด็นคือเราจะร่วมมือกันอย่างไร

ความปลอดภัยเบื้องต้นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น ชุมชนจะช่วยตัวเองได้อย่างไร ก่อนที่จะเรียกตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามา และสิ่งใดที่เห็นว่ากรุงเทพมหานครหรือหน่วยงาน

อื่น ๆ ควรให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนบ้าง เป็นประเด็นที่ต้องเสวนากัน

ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเสวนา



- ขอให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าไปดูแลความปลอดภัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของภาครัฐ

- ส่งเสริมการสร้างครอบครัวในชุมชนให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง และเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องการรักและหวงแหนในชุมชนของตนเอง เช่น การแจ้งข่าวหรือเรื่องผิดปกติในชุมชนให้แก่อาสาสมัครสายข่าว

อปพร. หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

- เสริมสร้างระบบสาธารณสุขโรคที่ดีในชุมชน และให้เพิ่มรถโดยสารในเส้นทางที่เปลี่ยวหรือไม่ปลอดภัย โดยให้มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง

- ขอให้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในชุมชน และภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับงานอาสาสมัครในชุมชน เช่น การอบรมให้ความรู้

- ขอให้เพิ่มจำนวนศูนย์ประสานสำหรับอาสาสมัครทุกประเภท เช่น ศูนย์มูลนิธิกุ๊กกัญญา ศูนย์ อปพร. และศูนย์อาสาอื่น ๆ ในชุมชน

- ควรจัดให้มีสถานีดับเพลิงย่อยในชุมชน และเพิ่มจำนวนประปาหัวแดง รวมถึงจัดสรรเครื่อง

สูบน้ำสายดับเพลิงให้แก่ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมใช้บรรเทาเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ ในชุมชน ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงบรรเทาเหตุได้เองในเบื้องต้น

- ขอให้สนับสนุนชุดเครื่องแบบ ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครต่าง ๆ ในชุมชน เนื่องจากผู้ที่เข้ามาทำงานอาสานั้น เข้ามาทำด้วยจิตสาธารณะ ซึ่งบางท่านอาจไม่มีกำลังเงินในการซื้อชุดปฏิบัติการหรืออุปกรณ์เบื้องต้นในการปฏิบัติงานอาสา

- ขอให้สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ สมาชิก อปพร. เช่น ชุดผจญเพลิง เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

- ควรให้คณะกรรมการ อปพร. สามารถใช้รถดับเพลิงที่ประจำอยู่ที่สำนักงานเขตได้

- ขอให้จัดอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้ในการใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

- ขอให้ทุกภาคส่วนผลักดันให้เกิดสภาพเมืองหรือสภาอาสา โดยออกเป็นข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกระบอกเสียงของชาวอาสาและผลักดันเรื่องต่าง ๆ เข้าสู่การพิจารณาของสภากรุงเทพมหานคร

3.3 หัวข้อ การบริหารงานชุมชนและสังคมผู้สูงอายุ “บทบาทของกรุงเทพมหานครกับการสร้างความเข้มแข็งภาคพลเมือง” ผู้อภิปราย : นายธวัชชัย พักอังกูร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ชุมชนถือเป็นหน่วยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กขนาดใหญ่ ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ฯ หรือชุมชนที่ยังไม่ได้รับการจัดตั้ง ล้วนแต่มีความสำคัญและควรได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานคร การเสวนาในครั้งนี้จึงได้ผู้แทนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวของชุมชนในเรื่องของการบริหารชุมชน โครงสร้างชุมชน การจัดตั้งชุมชน การปฏิบัติงานของกรรมการชุมชน มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร หรือไม่ ควรได้รับการแก้ไขอย่างไร กรณีชุมชนที่ไม่ได้จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

ฯ ควรมีแนวทางการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับกรุงเทพมหานครมากขึ้น การจัดทำแผนชุมชนควรมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรหรือไม่ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่ชุมชนต้องการให้กรุงเทพมหานครเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน

ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรได้รับดูแลเอาใจใส่ และควรได้รับความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจากกรุงเทพมหานคร การเสวนาครั้งนี้จึงได้เชิญตัวแทนผู้สูงอายุจากส่วนต่าง ๆ มาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น การดูแลผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร หรือการดูแลผู้สูงอายุ

โดยอาสาสมัคร ท่านได้รับความสะดวกมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงบ้าง กรรมการชุมชนควรมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนอย่างไร การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างไร กรุงเทพมหานครควรสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชนและการจัดกิจกรรมของชมรมอย่างไร เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ความช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพต่อไป

### ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเสวนา

#### การบริหารงานชุมชน

- ผลักดันให้มีการตั้งสภาชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 50 เขตโดยเร็ว
- ควรมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนขึ้น โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนงบประมาณตั้งต้น
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกชุมชนได้รับรู้อย่าง

ทั่วถึง

- เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น
- กรรมการชุมชนต้องแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และแบ่งพื้นที่การดูแลตามจำนวนกรรมการชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลชุมชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- การบริหารงานของกรรมการชุมชนไม่ควรให้มีการเมืองมาครอบงำ
- ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ควรมีการแบ่งแยกจัดตั้งเป็น 2 ชุมชน เพื่อให้กรรมการชุมชนสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
- แก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน ฯ เพื่อลดขั้นตอนการจัดตั้งชุมชน และขึ้นทะเบียนชุมชนที่ยังไม่ได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้อง เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

#### สังคมผู้สูงอายุ

- โรงพยาบาลผู้สูงอายุควรเปิดให้บริการทุกวัน และควรเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อให้รองรับการดูแลผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- โรงพยาบาลทุกแห่งควรเปิดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ และเพิ่มจำนวนเตียงรวมทั้งบริการรับส่งสำหรับผู้สูงอายุ

- เพิ่มจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มจำนวนอุปกรณ์สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ
  - สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
- จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในทุกชุมชนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
  - จัดพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุได้มีในการทำกิจกรรมร่วมกัน
  - เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,500 – 2,000 บาท

### 3.4 หัวข้อ ธรรมนูญการปฏิรูป “กรุงเทพมหานครจะเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสได้อย่างไร”

ผู้อภิปราย : นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

วันนี้ถ้าจะมองประเทศไทยให้มองที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง กรุงเทพมหานครมีงบประมาณจำนวนมากที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่งได้รับงบประมาณมากกว่าเทศบาล อบต. หรือมหานครอื่น ๆ และยังมีประชากรอีกกว่า ๕ ล้านคนที่ต้องดูแล สิ่งที่ยากชี้ให้เห็นว่าทำไมวันนี้ประเทศไทยต้องปฏิรูป ก็เพราะปัญหาสังคม ปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และกรุงเทพมหานครก็ควรเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน จากตัวเลขดัชนีวัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๕๗ โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี ๒๕๕๖ ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑๐๒ จาก ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก และในปี ๒๕๕๗ ได้ ๓๘ คะแนน ขยับขึ้นเป็นลำดับที่ ๘๕ จากตัวเลขแม้ว่าจะถูกจัดลำดับดีขึ้นก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยกลับยังไม่ลดลง จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” ในขณะที่เด็กยังขาดสุขภาวะที่ดี คุณภาพอาหารกลางวันไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการ มีการพัฒนาเมือง การก่อสร้างอาคารสูง แต่การพัฒนาด้านจิตใจกลับลดลง ซึ่งจากผลสำรวจทัศนคติต่อการคอร์รัปชันในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๘ เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันยอมรับได้แต่ต้องมีผลงาน ส่วนเด็กและเยาวชนร้อยละ ๗๒ เห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันยอมรับได้แต่ต้องมีผลงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ค่านิยมของประเทศกำลังจะเปลี่ยนไปจาก “โตไปไม่โกง” เป็น

“โตไปค่อยโกง” ทุกวันนี้สังคมมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ถึงแม้จะออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถบังคับใช้ตามหลักธรรมนูญการปฏิรูปได้ จึงอยากสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการไม่ยึดหลักธรรมนูญการปฏิรูป ข้าราชการยังขาดความรับผิดชอบ ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ใช้หลักนิติธรรมอย่างถูกต้อง ไม่มีกระบวนการการมีส่วนร่วมและยังขาดคุณธรรม

ดังนั้น เราควรนำหลักธรรมนูญการปฏิรูปโดยดึงกระบวนการการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งรัฐธรรมนูญกำลังจะบัญญัติในเรื่องสมัชชา เป็นการตรวจสอบจากภาคประชาชนในลักษณะ “สภาประชาชน” ทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนก็ต้องมีความเข้มแข็งเช่นกัน หากภาคประชาชนยังอยู่ภายใต้ นักการเมือง ข้าราชการที่ทุจริต กระบวนการการมีส่วนร่วมดังกล่าวย่อมไม่เกิดผล ไม่คาดหวังว่าผู้บริหารของกรุงเทพมหานครหรือสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันจะสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ แต่เชื่อมั่นว่าทั้งฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ประชาชนจากทุกภาคส่วน จะร่วมกันสร้างพลัง

เพื่อผลักดันในเรื่องความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

### ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเสวนา

- ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น กรุงเทพมหานครควรเปิดช่องทางให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ตรวจสอบ การให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร ควรตั้งประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ “ควรเน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่บอกว่ามีส่วนร่วม และต้องมีการจัดตั้งสภาที่มีตัวแทนจากภาคประชาชน
- หน่วยงานที่เป็นกลไกในการตรวจสอบของกรุงเทพมหานครต้องมีความเข้มแข็ง มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยอาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดด้านต่าง ๆ
- กระบวนการสรรหาผู้นำหรือผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เช่น ผู้อำนวยการเขต ประชาชนควรมีส่วนร่วม ในการเสนอความเห็นว่าคุณคนใดเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารงานของเขตนั้น ๆ
- เน้นการทำประชาพิจารณ์และเปิดเผยงบการเงินให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ มีการบริหารความเสี่ยงแต่ละโครงการ ประชาชนสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด
- เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น เกมส์หรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาแหล่งความรู้ด้านธรรมาภิบาลของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้

### 3.5 หัวข้อ สิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย “กรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย”

ผู้อภิปราย : พลตำรวจโท ชีระศักดิ์ วัฒนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรซึ่งรวมประชากรแฝงที่ทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐ ล้านคน ปริมาณขยะที่ผลิตแต่ละวันจึงมีปริมาณมาก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัน/วัน ในขณะที่ทั้งประเทศมีปริมาณขยะประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัน/วัน กล่าวได้ว่า กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะถึงร้อยละ ๒๕ ของทั้งประเทศ ต้องใช้งบประมาณเพื่อกำจัดขยะประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี การจัดการขยะของกรุงเทพมหานครใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีศูนย์กำจัดมูลฝอย ๓ แห่ง ตั้งอยู่ที่อ่อนนุช สายไหมและหนองแขม โดยร้อยละ ๑๓ ของปริมาณขยะจะนำไปทำปุ๋ย นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะแปรรูปขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งแผนการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะแบบเชิงกลชีวภาพ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต

ปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะคือ ประชาชนมักทิ้งภาระให้กับกรุงเทพมหานคร ไม่ให้ความร่วมมือในการลดและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ อีกทั้งละเลยในการคัดแยกขยะ ในขณะที่ กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอด ตัวอย่าง ประเทศสวีเดนซึ่งประสบความสำเร็จในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ที่เหลือส่งเตาเผาขยะเพื่อนำพลังงานความร้อนไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ เพราะประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง สำหรับในส่วนของผู้ปฏิบัติงานด้านขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังมีความเสี่ยงต่ออันตรายและเชื้อโรคที่มาจากขยะ กรุงเทพมหานครจึงควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งควรมีสถานพยาบาลประจำศูนย์กำจัดมูลฝอยทั้ง ๓ แห่ง

นอกจากนี้ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะให้มากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายการปรับพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะ แต่เนื่องจากมูลค่าที่ดินมีราคาสูง จึงเน้นรูปแบบสวนแนวตั้ง สวนลอยฟ้าหรือสวนบนอาคารเพื่อช่วยลดมลพิษ เพิ่มความร่มรื่นสวยงามให้แก่เมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะ การส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะรวมกลุ่มหรือจัดตั้งชมรมเพื่อกระตุ้นให้มีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ร่วมกันภายในสวนสาธารณะ รวมทั้งให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาศึกษาระบบนิเวศนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะอย่างมีคุณค่า

#### ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมเสวนา

- การคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น กระจองน้ำอัดลม และขวดน้ำพลาสติกสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง
- การจัดการเคลื่อนย้ายขยะควรเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ไม่หกเลอะเทอะ เพราะพนักงานเก็บขยะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
- ปัจจุบันยังมีผู้ทิ้งขยะไม่เลือกที่ จึงควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง
- ปัจจุบันไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง ทำให้เกิดอันตรายจากมิจฉาชีพ คนเร่ร่อน คนเมา หรือประสบอุบัติเหตุ จึงควรเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยแก่คนงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลา ๐๕.๐๐ น.
- ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างชั่วคราวให้ทัดเทียมกับลูกจ้างประจำ เนื่องจากลักษณะการทำงานเหมือนกัน โดยเฉพาะควรดูแลลูกจ้างดังกล่าวเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

#### 3.6 หัวข้อ “มุมมอง และการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนต่อสภากรุงเทพมหานคร”

ผู้อภิปราย : พลตรี โชติภณ จันทรอยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งมาจำนวน 30 ท่าน โดยมีร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะฝ่าย

นิติบัญญัติ พร้อมทั้งจะเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดันนโยบายของฝ่ายบริหาร 6 นโยบายหลัก ให้นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งยังได้มีการติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในทุกด้าน สภากรุงเทพมหานครได้มี

การแบ่งการทำงานออกเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 11 คณะ ครอบคลุมงานในอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของ กรุงเทพมหานคร โดยให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแต่ละท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครดูแลรับผิดชอบ ประจำเขตต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกับฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ ผ่านมาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่เขตอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟัง ปัญหาของประชาชนในเชิงลึก เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหา ในส่วนของสื่อมวลชนถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการ ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ นำเสนอเหตุการณ์ข้อเท็จจริงตลอดจนความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น บทบาทในการเป็นเครื่องมือตรวจสอบทางการเมือง และบทบาทในการเป็นพื้นที่ประสานความ เข้าใจ

ทางการเมืองด้วย ในปัจจุบันหลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อมวลชนในการประสานความร่วมมือ กับประชาชนมากขึ้น สภากรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน ภายหลังจากที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ระยะหนึ่ง ผลงาน

ต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครก็ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนหลายช่องทางอยู่เป็นระยะ

นอกจากนี้ที่ผ่านมาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็นำข้อมูลข้อเท็จจริงจากการนำเสนอ ข่าว

ของสื่อมวลชนผ่านช่องทางต่าง ๆ มาเป็นประเด็นในการติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้การทำงาน ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนได้อย่างตรงจุด การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน การทำงานของกรุงเทพมหานคร การเสวนาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการลดช่องว่างและเพิ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับกรุงเทพมหานคร โดยผลจากการเสวนาในครั้งนี้สภากรุงเทพมหานครจะ นำมาทบทวนจุดยืนการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งต่อไปยังฝ่ายบริหาร อันจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนกับกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การทำงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา กรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#### ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมเสวนา

- บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่าย บริหาร ไม่ใช่ทำหน้าที่เหมือนฝ่ายบริหาร หรือให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แนะ

- บทบาทการทำหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต้องทำให้มีความชัดเจน เป็นที่ประจักษ์แก่ สายตาของสื่อมวลชนและประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

- การทำหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ควรมีความใกล้ชิดกับสื่อมวลชนให้มากขึ้น การให้ข่าวเรื่องต่าง ๆ ประเด็นต้องน่าสนใจมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มความน่าสนใจในแต่ละสถานการณ์

- การแถลงข่าวผลงานของสภากรุงเทพมหานคร ในการชี้แจงการทำงานและการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน ควรมีความกระชับและตรงประเด็น

- ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับสื่อมวลชนให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้า สัมภาษณ์ได้

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานครควรมีการลงพื้นที่ให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

#### 4. การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัด นครนายก

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของการบริหารกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร โครงการสัมมนาศึกษาดูงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เป็นโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 การจัดสัมมนาเป็นแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 106 คน เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 23 คน เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครจำนวน 3 คน ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 80 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสัมมนาร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานร่วมกันมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร การพิจารณากรอบภารกิจของสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเรื่องการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร

2. การสัมมนาของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม โดยการทำกิจกรรม Walk Rally ในหัวข้อความสามัคคีและความร่วมมือ

ในการทำงานให้สำเร็จ ดำเนินการโดยวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3. การสัมมนาร่วมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ในหัวข้อการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากรุงเทพมหานคร

#### สรุปผลการสัมมนา

##### 1. การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ประเด็นที่ ๑ การพิจารณาร่างคำสั่งสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ได้

ตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก โกญจนาท จุณะภาต เป็นประธานอนุกรรมการ นายไพฑูรย์ ชัมภรัตน์ เป็นรองประธานอนุกรรมการ นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ นางสุกัญญา สุวัฒน์วงศ์ เป็นกรรมการ และพลตรี โชติภณ จันทร้อย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครกับฝ่ายบริหาร กรุงเทพมหานคร ประสานงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับญัตติและกระทู้ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สภากรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ เพื่อรายงานสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครด้วยความเห็นชอบของประธานสภากรุงเทพมหานคร และดำเนินการในกิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานครได้นำร่างหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเสนอที่ประชุม ร่วมกันพิจารณา เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะให้คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานครนำร่างดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครพิจารณาอีกครั้ง เพื่อนำเสนอให้ประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามต่อไป

ประเด็นที่ 2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยที่สภากรุงเทพมหานครได้รับการประสานงานจากฝ่ายบริหารว่าจะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงสภากรุงเทพมหานคร ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2558 และสภากรุงเทพมหานครจะจัดส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 สัปดาห์ โดยประธานสภากรุงเทพมหานครจะสั่งบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 การอภิปรายของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติแล้วจะใช้เวลาอภิปรายในวันพุธที่ 15 และวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบเวลาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานงานของสภากรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาแจ้งกรอบเวลาให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทราบ

การตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน และการกำหนดจำนวนคณะอนุกรรมการฯ ที่เหมาะสมเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน 16 คณะ คณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 1 คน

เป็นประธานอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 1 คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร 1 คน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บุคคลที่ประธานอนุกรรมการเสนอ 7 คน เป็นอนุกรรมการ เห็นชอบตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามคำสั่งสภากรุงเทพมหานครที่ 6/2558 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ตั้ง



คณะทำงานศึกษาการพิจารณาขออนุญาตประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นประธานอนุกรรมการ ในกรณี  
ที่คณะอนุกรรมการชุดใดมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรับผิดชอบ 2 คน ให้ทำความตกลงว่าใครจะเป็น  
ประธานอนุกรรมการ โดยให้เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการมาที่คณะอนุกรรมการประสานงานของสภา  
กรุงเทพมหานคร และแจ้งสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ประเด็นที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเรื่องการ  
ดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญทั้ง 11 คณะ นำเสนอประเด็นปัญหาในการ  
ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกิจการสภา  
กรุงเทพมหานคร ได้นำประเด็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศตามโครงการสถาบันพีเอ็มเอหรือใน  
ที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ถือปฏิบัติ  
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตัวนที่สุด ที่ นร 0506/ว 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 ให้สภา  
กรุงเทพมหานครงดการเดินทางไปต่างประเทศ

ที่ประชุมมีมติว่าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการสถาบันพีเอ็มเอเป็น  
ภารกิจ

ที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 1. ต้องมีเหตุผลที่จำเป็นและเหมาะสม และต้องชี้แจงผลที่เป็น  
รูปธรรมของการเดินทางไปเยือนได้ 2. ต้องมีงบประมาณรองรับในการดำเนินโครงการ 3. ต้องเสนอเรื่อง  
ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**2. การสัมมนาของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร**  
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Walk Rally ในหัวข้อ  
“ความสามัคคีและความร่วมมือในการทำงานให้สำเร็จ” ดำเนินการโดยวิทยากรจากโรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า

**3. การสัมมนาพร้อมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับข้าราชการและลูกจ้าง**  
**สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร** ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็น  
การประสานงานระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภา  
กรุงเทพมหานคร  
แนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร และปัญหาและอุปสรรคของการ  
ดำเนินงาน สรุปดังนี้

#### **ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร**

- เรื่องการปรับโครงสร้างของสำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครเสนอให้มีปรับ  
โครงสร้างเหมือนกับสภาใหญ่โดยให้มีความเป็นอิสระ หน่วยงานควบคุมการบริหารงานบุคคลแยกต่างหาก  
จากสำนักงาน ก.ก. ต้องการให้สำนักงานเลขาธิการสภากรุงเทพมหานครมีหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับไม่ต่ำ  
กว่าหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. และต้องมีอุปกรณ์มีเทคโนโลยีมารองรับสนับสนุนการทำงานของสมาชิกสภา  
กรุงเทพมหานครที่เพียงพอ

- เรื่องการเชิญประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานครให้ทำเป็นหนังสือไปถึงหน่วยงานให้ชัดเจน การขอลื่อนการประชุมของหน่วยงานก็ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ชัดเจนด้วย ไม่ใช่เพียงแจ้งทางโทรศัพท์ และก่อนถึงกำหนดวันประชุมขอให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประสานหน่วยงานที่เชิญประชุมอีกครั้งหนึ่ง

- เรื่องบุคลากรของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครที่มีไม่เพียงพอต้องทำหนังสือขออัตรากำลังเพิ่มจากสำนักงาน ก.ก. โดยเร็ว การที่บุคลากรของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครต้องทำงานทุกอย่างในคน ๆ เดียว หากมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้น งานก็จะเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรับงานเพิ่มขึ้นจะเกิดปัญหางานออกมามาก ในส่วนนี้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ต้องจัดทำกรอบอัตรากำลังเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องทำจริง ว่าแต่ละงานต้องมีอัตรากำลังจำนวนเท่าไร เพื่อนำเสนอต่อประธานสภากรุงเทพมหานครพิจารณาหลักต้น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการมีไม่เพียงพอควรมีการเพิ่มอัตรากำลังในส่วนนี้ ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการครอบคลุมในงานของคณะกรรมการชุดนั้น ๆ

- เรื่องการส่งเอกสารการประชุมหรือหนังสือเชิญประชุมให้กับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ควรจะทำแบบสภาใหญ่ คือจัดให้มีตู้ใส่เอกสารเป็นรังกกระจอกของสมาชิกแต่ละท่านจะทำให้การส่งหนังสือถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ยุ่งยาก ลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งเอกสาร และการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ต้องพิจารณาถึงความสำคัญและความเร่งด่วนด้วย หากมีการส่งเอกสารทางสื่อออนไลน์ เช่น ส่งทางไลน์ก็จะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

- เรื่องการประหยัดทรัพยากร ควรมีการลดการใช้กระดาษของหน่วยงาน เช่น เอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครที่มีการจัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว ไม่จำเป็นต้องวางบนโต๊ะในห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครอีก ควรกำหนดจุดรวมกระดาษที่ไม่ใช้ไว้ให้ชัดเจนเพื่อรวบรวมไว้จุดเดียว

- เรื่องที่จอดรถของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันหยุดราชการมักจะมีบุคคลอื่นนำรถมาจอด ทำให้บางครั้งการเข้ามาทำงานในวันหยุดไม่ได้รับความสะดวกในการจอดรถและบางครั้งมีรถวิ่งสวนทางลงตรงช่องทางออกลานจอดรถอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ขอให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประสานแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการในเรื่องนี้

- เรื่องการใช้ห้องประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ควรให้ใช้ห้องประชุมร่วมกันได้ ไม่ควรกำหนดแยกห้องประชุมแต่ละคณะ และข้อเสนอจากแบบสำรวจความพึงพอใจ เสนอว่าควรมีบอร์ดแจ้งเรื่องการใช้ห้องประชุม ว่าคณะกรรมการแต่ละคณะประชุมห้องใดเวลาใด และควรจัดวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอสำหรับอนุกรรมการที่มาประชุม

- เรื่องการประชาสัมพันธ์การจัดแถลงข่าวของสภากรุงเทพมหานคร ควรมีการติดตามข่าวจากสื่อมวลชนที่ออกมาบิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้กับสังคม หากมีการเสนอข่าวที่กระทบกระเทือนต่อสภากรุงเทพมหานครในทางที่ทำให้เสื่อมเสีย ควรมีการจัดแถลงข่าวชี้แจงโดยเร็ว และหากเป็นการจงใจทำให้เกิดความเสื่อมเสียก็ต้องดำเนินคดี

- เรื่องการปรับปรุงห้องประชุมและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรรีบดำเนินการโดยเร็ว และควรพิจารณาว่าหากไม่บูรณะในห้องประชุมจะช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองและเชื้อโรคได้

- เรื่องการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการควรจ่ายเป็นรายครั้งที่มาประชุม สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ควรจะประสานกับสำนักการคลัง เพื่อขอวงเงินสดย่อยไว้ใช้ใน สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เพื่อนำเงินส่วนนี้มาไว้จ่ายค่าเบี้ยประชุม

- เรื่องการต้อนรับแขกที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานครควรมีการจัดของที่ระลึกไว้เพื่อมอบให้แขกที่มาเยือน

#### การตอบข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

- นายกิตติ บุษยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ซึ่งแจ้งถึงการปรับโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ว่าเป็นเรื่องของอนาคตเพราะต้องมีกระบวนการแก้กฎหมาย จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล

- เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องการปรับโครงสร้างของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำโครงสร้างเพื่อเสนอสำนักงาน ก.ก.

2. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเชิญประชุม จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก และการขอเลื่อนประชุมต้องมีการทำหนังสือขอเลื่อนจากหน่วยงาน

3. เรื่องระบบเครื่องปรับอากาศของสภากรุงเทพมหานครได้ใช้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้ว หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะดำเนินการเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว

4. เรื่องการปูพรมในห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่ปูพรมจะมีเสียงรบกวนในการประชุม

5. การส่งหนังสือทางไลน์ ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วส่วนหนึ่ง แต่หากกรณีเป็นหนังสือที่เป็นทางการก็ต้องดำเนินการส่งตามช่องทางปกติ

6. เรื่องการจ่ายค่าเบี้ยประชุม การยืมเงินมาจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบจะยืมเงินมาจ่ายได้

ที่ละครั้งและจะต้องตั้งฎีกาขอใช้คืนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะยืมครั้งต่อไปได้ ซึ่งขั้นตอนการยืมเงินแต่ละครั้งต้องใช้เวลาดำเนินการล่วงหน้าและไม่ทันต่อการประชุมของคณะกรรมการในแต่ละสัปดาห์ได้

7. เรื่องที่จอดรถของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครเชิญกองกลางมาชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจอดรถในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รวมถึงการจัดระเบียบการจอดรถในช่องจอดรถของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ไปปรับปรุงการทำงานของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

**5. สรุปการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ประเทศมองโกเลีย ตามโครงการสถาบันพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558**

ประธานสภากรุงเทพมหานครได้มีหนังสือถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร ขอเชิญประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ

ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2558 คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคณะกรรมการที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานครได้ พิจารณาถึงประโยชน์ของการเดินทางเยือนเพื่อส่งเสริมและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี จึงเสนอความเห็นต่อประธานสภากรุงเทพมหานครตอบรับคำเชิญของประธานสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งประธานสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้คณะเดินทางประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คนซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3 คน โดยได้มอบให้รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางเยือนสภากรุงเทพมหานคร มีดังนี้

#### 1. ประโยชน์ต่อสภากรุงเทพมหานคร

1.1 การเรียนรู้กับสภามหานครอินซอน สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วง 7 ชั่วโมงของการรอดูเครื่อง ทัศนนิทรรศการ เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศมองโกเลีย คณะเดินทางได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการระดมทุนของ สภามหานครอินซอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร คณะฯ ได้มีโอกาสได้เข้าสังเกตการณ์การประชุมสภาของนครอินซอน ซึ่งน่าประทับใจในการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติด้วยการแสดงเพลงชาติก่อนเริ่มการประชุม และเห็นข้อแตกต่างของวิธีดำเนินการประชุมและการเปิดพื้นที่นั่งที่มีจำนวนเพียงพอสำหรับให้เยาวชนที่เป็นนักเรียนและประชาชนเข้ารับฟังการประชุม

1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภากรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารจัดการเมือง การดำเนินงานของรูปแบบสภานิติบัญญัติท้องถิ่นที่แตกต่าง การศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาเมือง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมองโกเลีย โดยแบ่งปันประสบการณ์จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบรรยายสรุปของผู้บริหาร และการสังเกตการณ์ โดยคณะเดินทางของสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้แทนของคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ จึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบคลุมในทุกด้าน

ที่คณะกรรมการสามัญแต่ละคณะรับผิดชอบ โดยสรุปที่สำคัญ ดังนี้

- การเรียนรู้รูปแบบสภานิติบัญญัติท้องถิ่นที่แตกต่าง รูปแบบสภานิติบัญญัติท้องถิ่นของประเทศมองโกเลีย เป็นโครงสร้างที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์กัน สภาท้องถิ่นมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนและมีผู้บริหารมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ต้องรับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่น ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ปกครองโดยสภากรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งอยู่ในวาระ 4 ปี

มีสมาชิกจำนวน 46 คน ผู้ว่าราชการและนายกเทศมนตรีเป็นคนเดียวกัน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาจากสภากรุงเทพมหานครและนายกรัฐมนตรีของประเทศมองโกเลีย มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี เช่นเดียวกัน ทำหน้าที่บริหารงานและรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร

- การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการและนายกเทศมนตรี เป็น

คนเดียวกัน มีการแบ่งอำนาจหน้าที่รับผิดชอบระหว่างสำนักงานผู้ว่าราชการและสำนักงานนายกเทศมนตรี โดยสำนักงานผู้ว่าราชการดูแลรับผิดชอบมากกว่าในด้านของการกำหนดนโยบาย การพัฒนาสังคม และด้านการทหาร ในขณะที่สำนักงานนายกเทศมนตรีรับผิดชอบดูแลในลักษณะของการปฏิบัติ เช่นการจัดการด้านสาธารณสุข โภค ด้านอาคาร ด้านการค้า และด้านการกำจัดขยะ

- การเรียนรู้ด้านการศึกษา ระบบการศึกษาของประเทศมองโกเลียดำเนินการตามรูปแบบของสหภาพโซเวียต และ กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก จนกระทั่งสหภาพโซเวียตล่มสลายในช่วงต้นทศวรรษ 1990 กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม (MOSTEC) ได้กำหนดนโยบาย การศึกษาและวางมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นทางการในทุกๆระดับ การเลื่อนระดับการศึกษาในทุกๆระดับ จะต้องผ่านการทดสอบเพื่อยกระดับ ในช่วงการสำเร็จการศึกษาของระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย นักเรียนต้องผ่านการสอบของรัฐ การศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (เกรด 1 ถึงเกรด 4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี (เกรด 5 ถึงเกรด 8) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (เกรด 9 ถึงเกรด 10) การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education) ส่วนมากจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (Undergraduate programs) สถาบันภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาในประเทศมองโกเลียได้รับอนุญาตก่อตั้งโรงเรียนเอกชนโดยต้องผ่านเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด

- การเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาเมือง นับแต่ปี พ.ศ. 2497 กรุงอูลานบาตอร์มีแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองมาแล้ว 5 แผน แผนที่ 6 ภายใต้ชื่อ“อูลานบาตอร์ 2020 สำหรับการพัฒนาในปี 2030”ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2556 ความท้าทายของการพัฒนากรุงอูลานบาตอร์เกิดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นโดยปราศจากการวางแผน ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการตามแผนแม่บท 2020 เพื่อให้กรุงอูลานบาตอร์มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่สีเขียวมีธรรมชาติ พัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองไปพร้อมกับเมืองบริวาร และทำให้กรุงอูลานบาตอร์เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวและเป็นเมืองหลวงที่ได้มาตรฐานระดับโลกในปี ค.ศ.

- การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม คณะฯ ได้เรียนรู้การสร้างพื้นที่สีเขียวของเมืองเพิ่มขึ้น เช่น การสร้างสวนสาธารณะแห่งชาติ โดยผู้บริหารปัจจุบันยอมรับว่าการบริหารกรุงอูลานบาตอร์ในอดีตผิดพลาด เพราะมุ่งแต่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจนละเลยด้านสิ่งแวดล้อม ในด้านการกำจัดขยะและของเสีย จะถูกนำไปกำจัดโดยใช้เทคโนโลยีการฝังกลบ โดยมีองค์กร NGO สนับสนุนระบบการควบคุมจากภายนอกในเรื่องการบริการสาธารณะ เช่น ความสะอาด การดูแลรักษาและการพัฒนาของถนนสาธารณะ และจัดตั้งการจัดการเก็บและการลำเลียงขยะจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม

- การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมองโกเลีย คณะฯ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของมองโกเลียที่มีภูมิประเทศเป็นทุ่งหญ้าและภูเขาที่งดงาม และเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานเจงกิสข่าน และทัศนศึกษาพื้นที่ประวัติศาสตร์ของชนเผ่ามองโกเลียจากพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ในศตวรรษที่ 13

- การแลกเปลี่ยนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการหารือเบื้องต้นในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงอูลานบาตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระหว่างกันซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

### 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภากรุงเทพมหานครต่อสถาบันพีเอ็มเอเมืองน้อง

การเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสังเกตการณ์แล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสภากรุงเทพมหานครให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการให้ความร่วมมือตอบรับคำเชิญ และที่สำคัญสภากรุงเทพมหานครยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงให้ชาวอูลานบาตอร์ได้ทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศไทยที่มีความสงบเรียบร้อยและอยู่ระหว่างการสร้างความปรองดองภายในชาติและปฏิรูปประเทศเพื่อให้ต่างชาติได้มีความเข้าใจประเทศไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับประเทศไทยช่องทางหนึ่ง

### 3. ประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและประชาชน

การเดินทางเยือนกรุงอูลานบาตอร์ในครั้งนี้ มีประเด็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่หลากหลายครอบคลุมภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการสามัญทุกคณะ ที่ผู้แทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ร่วมเดินทางสามารถนำไปใช้พัฒนาให้เป็นประโยชน์และปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและการกำกับดูแลฝ่ายบริหารผ่านอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ไปถึงประชาชนกรุงเทพมหานคร

## 6. การต้อนรับหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร (กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2558)

สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจและขอความอนุเคราะห์จัดการศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

### 1. ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครและรับฟังโอวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนนักเรียน ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครและรับฟังโอวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมี พลตรี โชติภณ จันท์ อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร และเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ร่วมต้อนรับ

### 2. สภาตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภาตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งการดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิก

สภาเทศบาล เทศบาลตำบลเชิงทะเล โดยมีพลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการกิจการสภา กรุงเทพมหานคร และนายอัศววัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

### **3. คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานสภา**

**กรุงเทพมหานคร**

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 เวลา ๑0.๐๐ – ๑2.0๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 24 คน นำโดยนายสมคิด อรัญดร ประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำไปพัฒนากิจการของเทศบาล ซึ่งการดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ ของเทศบาลนครหาดใหญ่

### **4. คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช**

**วิทยาลัยศึกษาดูงานการบริหารงานของสภากรุงเทพมหานคร**

วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 75 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานของ สภากรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา กลยุทธ์การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

### **5. คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย**

**ราชภัฏเชียงใหม่รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร**

วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 – 6 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 105 คน นำโดย อาจารย์เนรมิต จิตรรักษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

การจัดการบริหารงานองค์กรและสถานที่สำคัญหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการบริหารงานของหน่วยงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎี

### **6. คณะผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน**

**การบริหารงานสภากรุงเทพมหานคร**

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 - 4 คณะผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 10 คน นำโดยนายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานการบริหารงานการประชุมสภา การประชุม

คณะกรรมการสภากรุงเทพมหานคร งานสวัสดิการสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร งานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่

**7. สมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 150 คน เข้าพบประธานสภา**

กรุงเทพมหานครเพื่อนำเสนอผลงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการของสภาเยาวชนในปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับ